



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: ชี้ช่องจากทีมทูต: Covid-19 ฟันพิษ กระทบส่งออกสินค้า...
2. หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี
3. สศก. ระบุผลผลิตหอมแดงเพชรบูรณ์ ปี 63 เพิ่มขึ้น ราคาคดี
4. ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญ...
5. ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
6. ชลประทานอุตรดิตถ์ลุยตรวจ บริหารจัดการน้ำรับภัยแล้ง...
7. คอลัมน์: ข้าวภูมิภาค: กรมประมงปิดอ่าวไทย3เดือนหวังเพิ่มปลาทุ
8. ภาพข่าว: ปลุกต้นไม้
9. คอลัมน์: ระเบียบข่าวทั่วไทย
10. Column: IN Brief: FAO chief set to visit next week
11. รบ.เปิดแพคเกจใหม่ ปลุก'ท่องเที่ยวไทย'
12. 'บึกป้อม'ย้ายสทนช.ลุยแก้แล้ง

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ  
thailand4.com  
oknation.nationtv.tv  
ryt9.com  
ryt9.com  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ประชาชาติธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
Bangkok post  
มติชน (กรอบบ่าย)  
มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชี้ช่องจากทีมทูต: Covid-19 พันพิษ กระทบส่งออกสินค้า...

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3549 หน้า : 23(ล่างซ้าย)

# Covid-19 พันพิษ กระทบส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน



โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งได้ชื่ออย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า ไวรัส Covid-19 ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จน WHO ต้องออกมาประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีการแพร่ระบาดภายในเมืองอุฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนเท่านั้น แต่ได้แพร่ระบาดข้ามประเทศ จนเกิดข้อกังวลถึงการกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศที่มีระบบการจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่อ่อนแอ

อีกทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 60,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,400 ราย ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ขณะที่อัตราการรักษาหายเมื่อเทียบกับ

จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 10% (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 63) แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการรักษา การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศ แต่ไม่มีที่ท่าว่าจะสามารถควบคุมให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดน้อยลง กลับส่งผลกระทบเชิงลบต่อด้านอื่นๆ มากขึ้น ทั้งด้านสังคม ด้านมนุษยธรรม รวมทั้งด้านเศรษฐกิจของจีนและนานาชาติ

รัฐบาลจีนจึงได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อระงับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยประกาศปิดมณฑลหูเป่ย์ ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกจากมณฑล และสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในนครปักกิ่ง

และนครเซี่ยงไฮ้ ระงับการเดินทางออกนอกประเทศของกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีน ประกาศขยายวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนออกไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ในหลายเมืองประกาศให้ประชาชนรักษาความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน เช่น ตลาด ร้านค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งระงับเส้นทางขนส่งสาธารณะและปิดทำการสถานที่สำคัญชั่วคราว เช่น การ

## เส้นทางขนส่งทางบก ไทย-ลาว-จีน



ปิดด่านศุลกากรในเมืองและมณฑลต่างๆ

มาตรการเหล่านี้ กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของจีนสูญเสียรายได้มหาศาล โดยเฉพาะการขนส่ง การค้าปลีก และการท่องเที่ยว อาจทำให้ GDP ของจีนลดลง 0.5-1% อีกทั้งยังส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตของจีนหยุดชะงักเนื่องจาก

ขาดแคลนแรงงานและทรัพยากรสำหรับการผลิต ดังนั้น เศรษฐกิจของจีนในเวลาจำเป็นต้องพึ่งพาอุปสงค์ของผู้บริโภคเป็นแรงขับเคลื่อน แต่ความหวาดกลัวทำให้ชาวจีนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่บ้านบริโภคอาหารที่กักตุนไว้ในช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชี้ช่องจากทีมทูต: Covid-19 พันพิษ กระทบส่งออกสินค้า...

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3549 หน้า : 23(ล่างซ้าย)

การแพร่ระบาดเท่านั้น การจับจ่ายใช้สอยจึงลดลง กำลังซื้อหดตัวอย่างรวดเร็ว

แม้ร้านค้าหลายแห่ง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้า นครทางใจ ยังคงเปิดบริการตามปกติ แต่ปิดเร็วขึ้นเนื่องจากสินค้าบริโภคอย่างเนื้อสัตว์ของสดของ

แช่แข็ง และผลไม้ มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ลูกค้าน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปยังจีน โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

■ ผลกระทบในระยะสั้น สินค้าเกษตรบางรายการที่มีการนำเข้าเสียเปรียบ เช่น ผลไม้ อาจมีการลดการสั่งซื้อหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากวันหยุดยาวตามเทศกาลตรุษจีน ผู้ประกอบการหยุดประกอบธุรกิจ เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ส่งผลให้ร้านค้าลดการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเก็บในสต็อกเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ใช่วัยที่มีผลผลิตผลไม้เมืองร้อนของไทยออกสู่ตลาดและส่งออกไปจีน ผ่านเส้นทางการขนส่งทางบกมากนัก เนื่องจากทางการจีนได้ออกมาตรการระงับเส้นทางขนส่งสาธารณะและปิดท่าอากาศยาน ศุลกากรในเมืองและมณฑลต่างๆ ที่เป็นด่านสำคัญในการนำเข้าผลไม้จากไทย เช่น ด่านโหยวอี๋กวน เขตการปกครอง

## ผู้ประกอบการ ควรมีการปรับตัว ในระบบโลจิสติกส์ โดยพิจารณา เส้นทางขนส่งทางบกอื่นๆ เช่น ด่านโหยว นครคุนหมิง

ตนเองกว้างที่จ้วง ที่เคยนำเข้าทุเรียนไทย เมื่อเดือนมกราคม

- พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมามากถึง 284,000 ตัน เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวในระบบโลจิสติกส์ด้วยการหาช่องทางนำเข้าสินค้าและกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ได้มากขึ้น โดยพิจารณาเส้นทางขนส่งทางบกอื่น เช่น ด่านโหม่ชาน นครคุนหมิงที่นำเข้าทุเรียน ลำไย ขนุน และส้มโอจากไทยประมาณ 186,000 ตัน ในปี 2561 หรือเส้นทางเรือเพื่อขนส่งผลไม้เข้าสู่จีนได้ อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้บริโภคจีนเข้าถึงสินค้าบริโภคต่างๆ ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ คือ การใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ส่งสินค้าแบบ Delivery เพื่อส่งตามที่พักอาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าผลไม้ออนไลน์ในนครเซี่ยงไฮ้ที่เปิดบริการส่งสินค้าตามปกติ แต่จะเลื่อนระยะเวลาการส่งสินค้าเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคออนไลน์ชาวจีนขาดแคลนอาหารในช่วงขณะหนึ่ง

■ ผลกระทบในระยะยาว หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ยากต่อการควบคุม และ WHO ยังคงประกาศภาวะฉุกเฉิน อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและระบบการขนส่งระหว่างประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัวลดลง เป็นผลมาจากประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงและเลือกซื้อเฉพาะสินค้า

ที่จำเป็นสำหรับการบริโภคมากที่สุด ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศเป็นลำดับต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนลดลง 0.81% ตามการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการติดตามความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาการหยุดยั้งการแพร่ระบาดในจีน รวมทั้งมาตรการของภาครัฐไทยที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เห็นถึงการควบคุมได้อย่างรัดกุมและสูญเสียประโยชน์น้อยที่สุด พบกับ อัปเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ [www.globthailand.com](http://www.globthailand.com) หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาที่ [info@globthailand.com](mailto:info@globthailand.com)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จากเว็บไซต์ thailand4.com

ฉบับที่ :- หน้า :-

หัวข้อข่าว : หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดี

### หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 14, 2020 14:48



กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวศศิณี เมืองแก้ว รองอธิการบดีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเนตเวิร์ก สถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญภาคเหนือตอนล่าง โดยผลพยากรณ์การผลิต หอมแดง ปี 2563 หรือปีเพาะปลูก 2562/63 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนธันวาคม 2562) คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 3,058 ไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จำนวน 2,896 ไร่ (เพิ่มขึ้น 162 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6) ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5,884 ตัน เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้วที่จำนวน 5,463 ตัน (เพิ่มขึ้น 421 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8) และ ผลผลิตต่อเนื้อที่เพิ่มขึ้น 1,942 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จำนวน 1,903 กก./ไร่ (เพิ่มขึ้น 39 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2) เนื่องจากปีนี้มีสภาพอากาศแล้งจำนวน อากาศเย็น ในร้อยละส่วนเกินไป เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต

ศิลาขังถึงฉลาดได้ Mikanutra เทรนด์ฮิตจาก USA หุงทุบ สีสันสวย มีกลิ่นหอม

Mikanutra [อ่านต่อ >](#)

สำหรับต้นทุนการผลิตหอมแดงเฉลี่ยอยู่ที่ 13.36 บาท/กก. ภายภาคพื้นเกี่ยว 85 - 90 วัน โดยผลผลิตหอมแดงเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนราคาดี เกษตรกรขายได้ยังลดมีทิศทางดี โดยราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราคา ณ 3 กุมภาพันธ์ 2563) หอมแดงสด ที่ยังไม่มีการ ล้าง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12 บาท/กก. ในขณะที่ หอมแห้ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19 - 22 บาท/กก. ซึ่งจะเก็บเกี่ยวและขนส่งมาขายใน โรงเก็บเป็นกลางประมาณ 12 วัน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตไว้และแขวนตากในโรงหรือเพื่อขายเป็นหอมแห้ง ซึ่งจะ ได้ราคาสูงกว่าการเก็บเกี่ยวแล้วขายสด ส่วนด้านการซื้อขายหอมแดง จะมีพ่อค้าในท้องถิ่น พ่อค้ารายย่อย พ่อค้าจากต่าง จังหวัดเข้ามารับซื้อหอมแดงสดจากเกษตรกร แล้วนำไปแขวนตากในโรงหรืออบ ส่วนพ่อค้ารายใหญ่จะรับซื้อหอมแดง เพื่อ ส่งไปลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น

ด้านนายไพฑูรย์ สีลาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท. 12) กล่าวเสริมว่า สถานการณ์ราคาหอมแดงในพื้นที่จ.นครราชสีมาได้ไปขึ้นเกษตรกรเป็นจำนวนมากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเกษตรกร อาจจะมีพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นในระบอบการผลิตต่อไป เนื่องจากราคาสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการตลาด ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกร หรือท่านที่สนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการผลิตหอมแดง สามารถสอบถามได้ที่ สศท. 12 โทร. 056 803 525-6 Email: zone12@oae.go.th



รหัสข่าว: I-I200215001959

หน้า: 1/1







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ ryt9.com

หัวข้อข่าว : ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญ...

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



### ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563



ข่าวเศรษฐกิจ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 13:55 น. -สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 พันธุ์ )  
ท่าข้าว อ.ส.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 13,600 บาท/ตัน  
ตลาดกลางท่าเรือ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 14,000 บาท/ตัน  
โรงสีฟิโชนงเจริญวิวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 14,830 บาท/ตัน  
โรงสีกิจทวีโยธอง อ.เมือง จ.ยโสธร 14,000 บาท/ตัน  
โรงสีศีกพัฒนา อ.เสถียร จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน  
โรงสีสีเสียบอง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 14,000 บาท/ตัน  
โรงสีสมถกต่างเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 15,000 บาท/ตัน  
ที่มา: [สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร](#)

หลัก ราคาข้าวเปลือกรายวัน ข้อมูล อ.ส.ส.

#### ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

- 15:14น. ไปรษณีย์ไทย ชำเชื้อโรคสิ่งของขาเข้า จากต่างประเทศ นำร่องศูนย์ไปรษณีย์ สุวรรณภูมิ ป้องกันโรค Covid-19
- 15:10น. ขาดตลาด ลดระหน่ำที่บริเวณเหนือ ซิวซีพีที่ 2 สลพื้นที่ 50% ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้
- 15:10น. Aqua+ Series Bright-Up Daily Moisturizer
- 15:05น. COM7 ขานส่งไปสเลา ร็อนนี้...ลดแรง บานาน่าจัดใหม่สุดท้ายเงิน สดสูงสุด 80%
- 14:30น. อาลีบาบา กู๊ป รายงานผลประกอบการ ณ ต้นสุดเดือนธันวาคม 2562 (ไตรมาส 4)
- 14:12น. ปอท.แต่งตั้ง เป็นวีรจัน มีจิตต์ พัฒนา ระบบ AIOT SMART GRID ครั้งแรกในเขตอีอีซี (EEC) ของประเทศไทย
- 14:12น. ภูเก็ตใช้และทยอยชี้แจงเงิน ศาล ตลาดน้ำจะฟื้นฟูได้หากสิ้นสอผู้จ่ายใหม่ลด
- 14:09น. ประชาชนเมื่อศาลากาแชนไลน์ หมวด 1 หมวดโมโก้เริ่ม. ออส.เปิดขายหมวด 2 สดเนื่องอีก 1 แล่นหน่วย

รหัสข่าว: I-I200214003722

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



## ชลประทานอุตรดิตถ์ลุยตรวจ บริหารจัดการน้ำรับภัยแล้ง เน้นสร้างความเข้าใจประชาชน

นายปิยะภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำในเขตพื้นที่ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อาทิ ในเขต อ.เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา และอ.พิชัย รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ด้วยมาตรการการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งดการเพาะปลูกหากไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง และหากเป็นไปได้ก็ของดการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปใช้ในการเพาะปลูก เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำน้อย ยกเว้นจะมีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแผนการบริหารน้ำของกรมชลประทานในภาพรวมของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ยังได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกร และทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำก็ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำ

ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ ลดจำนวนวันลดจำนวนเครื่อง และลดระยะเวลา การสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปใช้

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูกฤดูแล้งในเขตพื้นที่โครงการชลประทานของ จ.อุตรดิตถ์ พบว่าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งสิ้น 20,964 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ และบางแห่งก็มีแหล่งเก็บกักน้ำเป็นของตนเอง ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นอกเขตพื้นที่โครงการชลประทานส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 154,361 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในเขตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของแม่น้ำน่าน 138,771 ไร่ จำนวน 88 สถานี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์





## กรมประมงปิดอ่าวไทย3เดือนหวังเพิ่มปลาหู

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2563 ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 15 ก.พ.ถึง 15 พ.ค.นี้ ที่ทำเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของทรัพยากรสัตว์น้ำสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลทางวิชาการจำนวนและความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำปรากฏว่า มีสัตว์น้ำในกลุ่มปลาหูลดลงจำนวนมากเมื่อเทียบกับในอดีตมาจกปัจจัยหลายด้านทั้งความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำ สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงอาจจะมี การประมงที่ใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาทำการประมงในพื้นที่ด้วย ดังนั้น กรมประมงได้มีการออกประกาศลงวันที่ 31 ม.ค. 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในการปิดอ่าวไทยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และได้กำหนดให้มีเครื่องมือประมงบางชนิดของกลุ่มประมงขนาดเล็ก ซึ่งไม่กระทบกับพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงปิดอ่าวให้สามารถใช้ทำการประมงได้

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: จันทร์ 17 - พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5228

Col.Inch: 17.08

Ad Value: 23,058

ภาพข่าว: ปลูктันไม้

หน้า: 22(ล่าง)

PRValue (x3): 69,174

คลิป: สีสี่



**ปลูکتันไม้** - ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เปิดงาน “ปลูกเพื่อ(ล)อด ล้านตัน PM 2.5” ในโครงการ Green City by MOAC โดยมี เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมมอบต้นไม้ 250,000 ต้น ณ ลานน้ำพุ สยามพารากอน

## ระเบียบข่าวทั่วไทย

👉 เกาน้ำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเมืองคอน หารือรัฐบาลช่วยแก้ไขราคายาง “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะและผู้แทน กยท. ได้ร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหลังจากได้ชุมนุมเรียกร้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและแก้ปัญหาราคาที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยจากการหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวสวนยาง 2 ข้อ เพื่อไปดำเนินการทันที เพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถขายยางพาราตามสภาพตลาดภายในประเทศที่แท้จริง

👉 ม.หาดใหญ่ ส่งสัญญาณค้าปลีกแผงลอย SMEs เร่งปรับเพราะเศรษฐกิจฟื้นพิษ “วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง” ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้เกี่ยวกับเศรษฐกิจลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 โดยปัจจัยลบส่วนหนึ่งเกิดจาก

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง จำเป็นต้องพัฒนากิจการของตนให้ทันกับยุคสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

👉 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดขอนแก่น เชิญเที่ยวงานกาชาดและของดีระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคมนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมการออกร้านของเหล่ากาชาด นิทรรศการภาครัฐและเอกชน สุนทรภู่ลพบุรี และยังมีของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปและสินค้าราคาถูกจากทั้ง 4 ภาค

👉 เร่งเดินตามนโยบายปีแห่งเศรษฐกิจสีเขียว **ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล** ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค : นวัตกรรมสร้างสรรค์พันธมิตรรวมใจ ล้าหน้าก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” นำเสนอผลงานของ สวทช. พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้ BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

## INBrief

### FAO chief set to visit next week

**AGRICULTURE:** The director-general of United Nation's Food and Agriculture Organisation (FAO) will visit Thailand next Monday and Tuesday to discuss the current state of agriculture and moves to eradicate poverty and hunger across the region.

Qu Dongyu will meet Prime Minister Prayut Chan-o-cha and other senior government officials on Monday, before he holds a meeting with Armida Salsiah Alisjahbana, executive secretary of the UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific. On Tuesday, Mr Qu will visit an innovative tomato farm in Suphan Buri, one of the pilot projects of the Ministry of Agriculture and Cooperatives.

# รม.เปิดแพคเกจใหม่ ปลุก'ท่องเที่ยวไทย'

## สูงวัยทัวร์ลูกได้ลดภาษี ทวงหยุดยาวสงกรานต์ กสทช.ลุยประมูล5จีวันนี้

'สมคิด'สั่ง'คลัง'ประกองเศรษฐกิจ เสริม  
สภาพคล่องผู้ประกอบการทัวร์ ให้ผู้สูง  
อายุท่องเที่ยววันหยุด นำใบเสร็จมาใช้  
ลดหย่อนภาษี (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

### ท่องเที่ยวไทย

#### 'วิษณุ'แนะทบทวนหยุดยาว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอให้เพิ่มวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อบรรเทาผลกระทบในภาคท่องเที่ยวเฉพาะหน้าจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ามีวันหยุดมากและกระจายไป โดยเฉพาะวันหยุดชดเชย แต่ให้ลองคิดว่า ในปีนี้มีวันหยุดหลายวัน หากจะหยุดเพิ่มไปที่หัวและท้ายเพื่อให้หยุดยาวขึ้นจะเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งผลกระทบที่จะตามมา เช่น เรื่องอุบัติเหตุในวันหยุดยาว การทำงานของหน่วยงานราชการ ทั้งศาล โรงพยาบาล จะเกิดปัญหาหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า แนวโน้มจะหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ แต่เท่าที่ดูปฏิทินแล้วพบว่า ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มีโอกาสที่จะหยุดติดกันได้ และหากจะมีการเพิ่มวันหยุดก็จะเป็นแค่มาตรการชั่วคราว

เฉพาะปี 2563 เท่านั้น ไม่ใช่มาตรฐานสำหรับปีต่อไป

#### 'สุชาติ'ดึงไม่ส่งผลดีกับศก.

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลอาจประกาศเพิ่มวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีก 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน รวม 9 วัน ว่าอาจทำให้ผลผลิตและรายได้ของประเทศหายไป เพราะประชาชนไม่ได้ทำงานเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีลดลง เนื่องจากจีดีพีของประเทศวัดจากรายได้ที่ประชาชนทำงาน ขณะที่การใช้จ่ายรวมถึงการนำเข้าสินค้าและบริการไม่ใช้จ่ายได้ หากใช้จ่ายซื้อของในประเทศจะเป็นรายได้ของผู้ขาย ซึ่งส่งผลดีกับเศรษฐกิจ แต่หากซื้อของต่างประเทศเป็นรายจ่ายอย่างเดียวไม่ช่วยกระตุ้นจีดีพีให้กับประเทศ

นายสุชาติกล่าวอีกว่า รัฐบาลควรส่งเสริมให้คนทำงาน ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เก็บออมเงินไว้ลงทุนหรือฝากธนาคารเพื่อให้อื่นๆไปลงทุน การส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้น จะทำให้ทรัพย์สินของประเทศและของประชาชนลดลง เป็นหนี้มากขึ้น ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คนไทยควรทำงานเดือนละ 22 วัน ปัจจุบันทำงานเดือนละ 20.4 วัน

วันหยุดพิเศษมีถึง 19 วัน ดูจำนวนวันหยุดแล้วค่อนข้างมากสำหรับประเทศไทย

#### ทีเอชเอไม่มั่นใจกระตุ้นเที่ยว

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยถึงแนวคิดการหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า กรณีภาครัฐมีแนวคิดเพิ่มวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เบื้องต้นยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกระตุ้นตลาดไทยเที่ยวไทยได้มากน้อยเท่าใด เนื่องจากคนยังกลัวการเดินทางและเสี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ เพราะกังวลในส่วนของความปลอดภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะทางเศรษฐกิจ รวมถึงกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้น คนส่วนใหญ่จึงค่อนข้างระมัดระวังในการใช้จ่าย แต่ภาคเอกชนเองก็ยังคงคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง ไม่มากก็น้อย หากจะสามารถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ ต้องมีมาตรการออกมาดึงดูดใจไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวที่เพิ่มมาแทน ซึ่งส่วนนี้เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่คงยังไม่คิดที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศ เพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าลง และคนก็ยังกลัวการเดินทางที่มีความเสี่ยงในหลายๆ เรื่องอยู่

"ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จนถึงต้นเดือนมีนาคม 2563 ประเมินว่าบรรยากาศในภาพรวมภาคการท่องเที่ยว คงยังไม่อาจจะมึบรรยากาศของการเดินทางที่คึกคักมากนัก เพราะธรรมชาติของภาคการท่องเที่ยวไทย คนส่วนใหญ่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนเมษายน 2563 เพราะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนสอบเสร็จและปิดเทอมพอดี จึงนิยมรอเที่ยวพร้อมกันเป็นครอบครัวมากกว่า รวมถึงยังเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย จึงมีแรงกระตุ้นให้

คนอยากท่องเที่ยว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นทิศทาง  
บรรยากาศดีๆ เหล่านี้" นางศุภวรรณกล่าว

## เชื่อไม่ได้อยู่ที่จำนวนวันหยุด

นางศุภวรรณกล่าวว่า หากถามว่าการที่  
ภาครัฐเพิ่มวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ ซึ่ง  
เป็นช่วงท่องเที่ยวของคนในประเทศไทย  
ถือว่ามากถูกทางหรือไม่นั้น เบื้องต้นต้องบอก  
ว่า การออกเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับ  
ว่ามีจำนวนวันมากน้อยเท่าใด เพราะหากมี  
วันหยุดไม่ว่าจะกี่วัน คนต้องการเที่ยว อยาก  
เที่ยวก็ออกเดินทางอยู่ดี แต่ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับ  
กันว่า คนมีเงินในการใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง  
ท่องเที่ยวมากน้อยเท่าใดด้วย เพราะหากไม่มี  
เงิน ก็ไม่เกิดการเดินทางแน่นอน

นางศุภวรรณกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม  
สถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวขณะนี้ก็ยัง  
ค่อนข้างทรงตัว ประกอบกับ ธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาส่งสัญญาณ  
ว่า ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี)  
ในปี 2563 อาจโตไม่ถึง 2% หรือหากหักลบ  
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยว  
อาจทำให้ตัวเลขโตเพียง 1.3% ซึ่งถือว่าเป็น  
ระดับที่น้อยมาก หากเทียบกับคาดการณ์แรก  
ว่าจะโตได้ที่ 2.8% รวมถึงยังมองว่าตัวเลขจี  
ดีพีไตรมาส 1 อาจโตไม่ถึง 1% ด้วย ซึ่งใน  
ส่วนนี้ไม่ได้แปลกใจ เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีได้  
รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายเรื่องเข้า  
มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เครื่องยนต์ในการ  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหยุดชะงักไปพร้อม  
กัน จึงมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ไตรมาส 1 จีดี  
พีจะเติบโต ส่วนไตรมาส 2 เชื่อว่าต้องฟื้นตัวดี  
ขึ้นกว่านี้ ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการคงต้องม้วน  
เลือกล้มบ้านกันหมด

## 'สมคิด'สั่งผุดมาตรการหนุนศก.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยภายหลังการประชุม  
มาตรการช่วยเหลือภาคเอกชน ที่กระทรวง  
การคลังว่า ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มอบหมายให้  
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยว  
และกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
สมาคมธนาคารไทย และภาคเอกชนที่มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันออกมาตรการ เพื่อมา  
ประคองเศรษฐกิจไทยและลดผลกระทบจาก  
ปัญหาดังกล่าว โดยคาดว่าจะเสนอให้คณะ  
รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายในเดือน

มีนาคมนี้

“เป็นเรื่องที่ได้รับความกังวลจากหลาย  
ฝ่ายว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีเงินจับ  
จ่ายใช้สอย จึงหาแนวทางร่วมกันเพื่อช่วย  
ปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัจจุบันมีกรณีกระแส  
การเลิกจ้างงานของภาคการท่องเที่ยว จึง  
กำชับให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการลดผลกระทบ  
ดังกล่าวในช่วง 3-4 เดือนนี้ โดยมาตรการที่  
ออกมาจะเป็นทั้งมาตรการด้านการเงิน และ  
มาตรการทางด้านบริการผ่านทางด้านภาษี”  
นายสมคิดกล่าว

## กระตุ้นสูงวัยนำไปเสริมลดภาษี

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับมาตรการต่างๆ  
ที่ออกมานั้น ทางด้านภาษีจะมีการเสริมสภาพ  
คล่องให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อ  
ชะลอการเลิกจ้างงานแรงงาน ให้สามารถ  
ดูแลพนักงานต่อไปได้ รวมถึงการจูงใจให้  
คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เช่น ให้  
ผู้สูงอายุวัยเกษียณเดินทางท่องเที่ยวในวัน  
ธรรมดาสามารถนำไปเสริมที่ใช้จ่ายไปให้บุตร  
หลานนำมาลดหย่อนภาษีได้ ส่วนมาตรการ  
การเงินได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วม  
กับสมาคมธนาคารไทยหาแนวทางในการออก  
มาตรการผ่อนปรนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ  
ท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาระดอกเบี้ย  
บัตรเครดิตให้กับแรงงานด้วย เป็นต้น

“ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่เราพอจะ  
ทำได้ เพื่อให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
มากขึ้น อาจจะไม่สามารถทดแทนกลุ่มนักท่องเที่ยว  
ต่างชาติที่หายไปทั้งหมด โดยเฉพาะ  
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากเป็นกลุ่ม  
ที่ใหญ่มาก แต่เชื่อว่าจะช่วยประคองให้  
เศรษฐกิจกลับมาคึกคักได้ในช่วงที่ทุกประเทศ  
กำลังเผชิญกับปัญหานี้จะทำให้เกิดความ  
คึกคักในช่วงนี้ เพื่อนำไปสู่การลงทุนอื่นๆ”  
นายสมคิดกล่าว

## 'อุตตม'ชี้แค่มาตรการระยะสั้น

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วย  
พยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้ให้สามารถเดินหน้า  
ต่อไปได้ คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะช่วยส่ง  
เสริมเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศไทยไว้  
ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน  
เดือนมีนาคมนี้

นายอุตตมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มาตรการ

ที่ออกมาจะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ที่  
ครอบคลุมการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน-  
มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น ไม่ใช่มาตรการที่  
จะไปตลอด โดยเน้นการดูแลแรงงานภาค  
การท่องเที่ยว ส่วนกรณีมีกระแสข่าวการเลิก  
จ้างของภาคการท่องเที่ยว ขณะนี้ยืนยันว่า  
ยังไม่เห็นสัญญาณการปลดคนงาน แต่ต้องมี  
มาตรการในการรับมือก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น  
สำหรับการใช้มาตรการภาษีเข้ามาเพิ่มเงินใน  
กระเป๋าให้กับทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน  
นั้น ก็จะมีอาทิ ชิมช้อปใช้เฟส 4 กับมาตรการ  
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยทุกอย่างจะเร่งดำเนินการ  
ให้เร็วที่สุด

## ประมูล5Gแบบ'คล็อกกอคชั่น'

นายสุภากร ตันฑลสิทธิ์ เลขาธิการคณะ  
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ  
กสทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประมูล  
คลื่น 5G ว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน  
700, 2600 และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ในวันที่ 16  
กุมภาพันธ์ 2563 นี้ สำนักงาน กสทช.เลือก  
ใช้วิธีการประมูลแบบคล็อกกอคชั่นในการ  
ประมูล นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเลือก  
ใช้การประมูลรูปแบบนี้ เนื่องจากช่วยประหยัด  
เวลาในการดำเนินการประมูล เพราะการ  
ประมูลครั้งนี้วางแผนจัดให้มีการประมูลคลื่น  
ความถี่ 4 คลื่นพร้อมกัน คือ คลื่นความถี่  
ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26  
กิกะเฮิรตซ์ โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600  
เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีจำนวน  
ชุดคลื่นความถี่ถึง 19 และ 27 ชุด ตามลำดับ  
หากใช้การประมูลรูปแบบเดิมจะทำให้เวลาที่ใช้  
ในการประมูลยาวนานมาก นอกจากนี้ระบบ  
การประมูลดังกล่าวยังช่วยให้การระบุงราค่ามี  
ความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศ  
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ  
สหราชอาณาจักร ก็เปลี่ยนรูปแบบการประมูล  
มาเป็นรูปแบบนี้เช่นกัน

นายสุภากรกล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่  
ย่าน 700, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะ  
เฮิรตซ์ จะประมูลตามลำดับจากคลื่นย่านต่ำไป  
คลื่นย่านสูง โดยการประมูลแต่ละคลื่นความถี่  
จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ  
จัดสรรคลื่นความถี่ ด้วยรูปแบบการประมูล  
แบบคล็อกกอคชั่น และขั้นตอนการกำหนด  
ย่านความถี่ ซึ่งจะเปิดให้ผู้ชนะการประมูล  
แต่ละรายยื่นข้อเสนอสําหรับแต่ละทางเลือก

## ลุ้นพร้อมเปิดชิงคลื่นความถี่

“การประมูลแบบคล็อกออกชั่น เป็นการเสนอจำนวนคลื่นความถี่ที่ต้องการ ณ ราคาประมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ โดยหลังจากการประมูลรอบแรกแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถยืนยันจำนวนคลื่นความถี่ที่ต้องการในราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดจำนวนคลื่นความถี่ลง โดยจะต้องระบุราคาที่เต็มใจจ่ายทุกครั้งทีละจำนวนคลื่นความถี่ลง โดยการประมูลแบบคล็อกออกชั่น จะสิ้นสุดลงเมื่อความต้องการจำนวนคลื่นความถี่เท่ากับจำนวนคลื่นความถี่ที่เสนอขาย ทั้งนี้หากในรอบแรกความต้องการจำนวนคลื่นความถี่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนคลื่นความถี่ที่เสนอขาย การประมูลจะจบในรอบแรก” นายฐากรกล่าว

นายฐากรกล่าวอีกว่า สำนักงาน กสทช. พร้อมเต็มที่ สำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G โดยได้ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมการประมูล เกี่ยวกับกฎการประมูล ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูล เปิดให้มีการประมูลรอบสาธิตเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้ซอฟต์แวร์การประมูล จัดเตรียมสถานที่ประมูล อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงแพทย์ พยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินไว้พร้อม

## นำสื่อทัวร์-โชว์ความพร้อมประมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล 5G พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการประมูลและกฎการประมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ และวิธีการประมูล ในส่วนของผู้เข้าร่วมการประมูล 5G สำนักงาน กสทช. จัดการชี้แจงกระบวนการและกฎการประมูล และการประมูลรอบสาธิต เป็นวันที่ 2 โดยสถานที่จัดการประมูล สำนักงาน กสทช. ได้จัดห้องประมูลอยู่ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง จัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานผู้ประมูล 5 คน ชั้น 11 จำนวน 1 ห้อง จัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานผู้ประมูล 2 คน และจัดห้องประมูลสำรองไว้ที่ ชั้น 10 จำนวน 1 ห้อง โดยในห้องประมูลทุกห้องจะจัดแบ่งเป็นโซนประมูล โซนรับประทานอาหาร และห้องน้ำ

ทั้งนี้ ได้จัดอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้ในห้องประมูล เช่น อุปกรณ์สำหรับการประมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำหรับประมูล 2 เครื่อง, โน้ตบุ๊กสำหรับคำนวณ 2 เครื่อง, เครื่องพริ้นเตอร์

1 เครื่อง, จอมอนิเตอร์ 3 จอ เครื่องคิดเลข พร้อมจัดเตรียมคู่มือที่เกี่ยวข้อง ประกาศหลักเกณฑ์ฯ คู่มือปฏิบัติตน คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ แบบคำร้อง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นต่างๆ

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมเครื่องใช้และสิ่งของอำนวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ ขนมขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เอาไว้ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และได้จัดเตรียมแพทย์ จำนวน 1 คน และพยาบาล จำนวน 4 คน ประจำที่ห้องพยาบาลสำนักงาน กสทช. ตลอดการประมูล

## แจ้งสิ่งที่พกติดตัวเข้าห้องได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการประมูลจะมีบริการอาหารเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมให้แก่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูล โดยจะจัดอาหารวางหน้าห้องประมูลตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ในแต่ละห้องประมูล ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลออกมารับอาหารตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้

สำหรับสิ่งที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถนำมาได้ คือ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว อาหารและเครื่องดื่มส่วนตัว ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นซีดี หรือดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลหรือสื่อมัลติมีเดีย และเอกสารหรือหนังสือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ห้ามผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลนำเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าห้องประมูล รวมถึงห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขใดๆ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. ยังจัดชี้แจงกระบวนการและกฎการประมูล และการประมูลรอบสาธิต เป็นวันที่ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G ได้แก่ บริษัท ทู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในเครือ บริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (ดีทีเอ็น) ในเครือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอ็ดดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส

## ตั้งคำถามกสทช. ก้าวก้าว'อสมท'

นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ได้นำมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เห็นชอบกรอบวงเงินเยียวยาให้ อสมท กรณีเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ จำนวนสูงสุด 6,685.1 ล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท เพื่อให้รับทราบมติที่ประชุม กสทช. ดังกล่าว โดยบอร์ดยังไม่มีการพิจารณาว่ารับหรือไม่รับกรอบวงเงินเยียวยาดังกล่าว เนื่องจากที่ประชุม กสทช. ยังไม่มีมติที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ และสัดส่วนเงินเยียวยา ระหว่าง อสมท และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ซึ่งจะส่งผลต่อวงเงินเยียวยาที่ อสมท จะได้รับด้วย จึงยอมรับว่าเป็นกังวลในส่วนนี้

นายเชมทัตต์กล่าวว่า ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุม กสทช. มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินเยียวยาคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ แล้ว บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดอีกครั้ง เพื่อให้บอร์ดพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับกรอบวงเงินเยียวยา ซึ่งหากมติบอร์ดรับเงินเยียวยาดังกล่าว และเข้าคณะกรรมการตลาดทุน แจ้งผู้ถือหุ้น และตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อบรรจุในงบปี 2563

นายสิบศักดิ์ สิบก๊กดี นักวิจัยโทรคมนาคม สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า สัดส่วนเงินเยียวยาระหว่าง อสมท และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด เป็นเรื่องภายในของ อสมท ว่ามีรายละเอียดในทำสัญญากับเอกชน หรือมอบหมายสิทธิใดๆ ให้เอกชนตามสัญญาจ้างหรือสัญญาเช่าช่วงคลื่นความถี่ ซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับ กสทช. ดังนั้น กสทช. จึงควรพิจารณาเฉพาะกรอบวงเงินเยียวยากรณีเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้กับ อสมท จึงจะเหมาะสมกว่า

“การที่ กสทช. จะกำหนดสัดส่วนเงินเยียวยาระหว่าง อสมท และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด เป็นการก้าวก้าวเกินไปหรือไม่” นายสิบศักดิ์กล่าว

## ลุย9แนวทางสกัดราคาผลไม้ต่ำ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถานการณ์ตลาดผลไม้ว่า ก่อนหน้านี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่

เพาะปลูกผลไม้ในจีนทุเรียนและหาหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหรือแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ 2563 ซึ่งได้ข้อสรุป 9 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่องข้อตกลงมาตรฐาน กรมการค้าภายในจะมีการกำหนดร่างสัญญาข้อตกลงมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการซื้อขายด้วยระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรไม่ถูกโกง และผู้ซื้อไม่ถูกเบียด 2.เชื่อมโยงตลาด โดยเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทาง มีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางประสานต้นทางกับปลายทาง เริ่มจัดการตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตและแก้ปัญหาผลผลิตกระจุกตัว

เรื่องที่ 3.เพิ่มช่องทางจำหน่าย โดยขอความร่วมมือตลาดปลายทาง เป็นจุดจำหน่ายโดยตรง ทั้งจากห้าง ภัตตาคาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว บิมน้ำมันในการเป็นจุดจำหน่าย-รับซื้อ สายการบิน ไปรษณีย์ช่วยขนและกระจายสินค้าถึงปลายทาง ผ่านโซเซียลในการประชาสัมพันธ์ 4.รณรงค์การบริโภคขอความร่วมมือตลาดปลายทาง เป็นจุดจำหน่ายโดยตรง เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ในแหล่งท่องเที่ยว (Magnet Market) เป้าหมายเป็นการเพิ่มการบริโภคโดยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 5.คือเร่งผลักดันการส่งออกปีนี้จะทำคู่ขนานทั้งการรักษาสถานะเดิม การหาเพิ่มตลาดใหม่ โดยรองนายกฯ (จรินทร์) กำชับให้ทูตพาณิชย์เป็น Salesman และปีนี้ได้เพิ่มการเจาะตลาดตะวันออกกลางและอินเดีย เพื่อชดเชยการส่งออกเข้าตลาดเก่าอย่างประเทศจีน อาจเกิดปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

## ท่องเที่ยวไทย

### หนุนแปรรูปทุเรียนออกกลาง

พร้อมกันนี้กำลังให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสียหายแค่ไหนจากอากาศผืนพวน หรือภัยแล้ง รวมถึงผลผลิตจริงที่ออกสู่ตลาด และประสานสมาคมด้านส่งออกผลไม้ส่งข้อมูลภาวะคำสั่งซื้อว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะหากมีจุดใดเป็นอุปสรรคก็จะแก้ไขได้ทันที คงไม่อาจประเมินได้ว่าผลไม้หน้าร้อนของ

ไทยปีนี้จะล้นตลาดหรือถึงเวลาเสียหายจริงจากแล้งหรือส่งออกได้ล่าช้ากว่ากำหนด จากระบบการขนส่ง ที่ติดปัญหาช่วงโควิด-19 พร้อมกันนี้จะผลักดันให้แปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งและแปรรูปต่างๆ เน้นจุดขายสินค้าอเนกประสงค์ซึ่งตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดที่จะเน้นมากขึ้นในปี

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า เรื่องที่ 6.เพิ่มการทำประชาสัมพันธ์ โดยจะใช้ทุกสื่อ ชู "Thailand : The Paradise of Fruit" มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่นใหม่ ต้องเพิ่มการรู้จัก สร้างให้เกิดการชิมและให้ติดใจ 7.เพิ่มศักยภาพ โดยจัดหาสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง และพัฒนาสถานประกอบการ โดยจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 เป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบ Supply Chain ผลไม้ไทย 8.กำกับดูแลพฤติกรรม เน้นป้องกันปราบปรามความไม่เป็นธรรม ทั้งด้านราคา และพฤติกรรม เอาจริงเรื่องต้องติดป้ายแสดงราคา ใช้กฎหมายเอาผิดการทำราคาปั่นป่วน และ 8.แรงงานท้องถิ่น คือส่งเสริมให้ชุมชนมาเป็นแรงงานซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันการศึกษาอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการเก็บเกี่ยวผลไม้ โดยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอน เน้นในพื้นที่ที่มีแรงงานจำนวนมาก หนุนเยาวชนมีอาชีพเสริม และวางพื้นที่ในการถ่ายทอดทักษะความรู้การเก็บเกี่ยวสู่คนรุ่นหลัง

### 'ธ.ก.ส.'พร้อมอัดเงินเข้าหมู่บ้าน

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ ธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านจำนวน 1 ล้านบาท ทั้งสิ้น 77,000 หมู่บ้าน วงเงิน 77,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีกองทุนหมู่บ้านที่ ธ.ก.ส.ดูแลอยู่จำนวน 34,400 หมู่บ้าน และส่วนที่ธนาคารออมสินดูแลอยู่ 42,600 หมู่บ้าน ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส.มีความพร้อมในการเพิ่มทุนทันที หากรัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านจำนวน 16,000 ล้านบาท ทั้งสิ้น 77,000 หมู่บ้าน หรือเพิ่มทุนให้หมู่บ้านละ 200,000

บาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งกองทุนหมู่บ้านและดูแลเศรษฐกิจฐานราก

"สัปดาห์หน้า ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวก่อนจะเสนอ ครม.ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยการให้เงินทุนนั้น จะดูศักยภาพของหมู่บ้านเป็นหลักว่ามีความสามารถที่จะดำเนินการหรือไม่ และดูถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมาด้วยว่าจะนำไปใช้ทำอะไร เพราะไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะได้เงิน 1 ล้านบาท โดยโครงการที่เสนอมาจะต้องช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว หรือเป็นกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน" นายสมเกียรติกล่าว และว่า นายสมคิดต้องการให้การเพิ่มทุนครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะให้ชุมชนนำเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในชุมชน อาทิ การสร้างแหล่งน้ำ ผลิตน้ำดื่ม การสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ร้านค้าชุมชน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เพื่อให้มีความเกื้อกูลต่อกัน

### นักลงทุนญี่ปุ่นหวังไวรัสกระเทบ

นายอัทธีช ทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ เปิดเผยถึงผลการสำรวจโดยเร่งด่วนเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลระหว่างหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือเจซีซี กับเจโทร กรุงเทพฯ จากการสำรวจบริษัทที่เป็นสมาชิกหลักของเจซีซี 47 บริษัท ในจำนวนมีบริษัทที่ตอบกลับ 40 บริษัท โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเรื่องไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเชิงลบกับทุกอุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้มีการประเมินผลกระทบ แต่ทุกบริษัทมีความคิดเห็นตรงกันว่าไม่ควรปล่อยสถานการณ์ในยึดเยื้อ จีนต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

นายอัทธีชกล่าวว่า ทั้งนี้ จากการสำรวจยังพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาชิ้นส่วนวัตถุดิบ วัตถุดิบชั้นกลาง และสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศจีนล่าช้าและยากลำบากมากขึ้น



ถึงแม้ว่าบริษัทญี่ปุ่นในไทยจะมีการนำเข้าวัตถุดิบจากจีนเพียง 5.2% ซึ่งน้อยกว่าที่ซื้อภายในประเทศไทย ที่มีสัดส่วนสูงถึง 60.8% เพราะชิ้นส่วนที่นำเข้าจากจีนส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญและยังเป็นที่ต้องการของกระบวนการผลิตอยู่ ฉะนั้น จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการที่จีนปิดประเทศ

### ยังไม่หยุดผลิตและแจ้งทิศทาง

“หลังจากที่จีนประกาศเปิดท่าเรือในหลายพื้นที่ ยกเว้นอุ๋ฮั่น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ในหลายโรงงานก็ยังไม่มีการพนักงานเข้ามาดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้าของออเดอร์ที่ได้ส่งไป แต่ในตอนนี้ บริษัทญี่ปุ่นหลายรายยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และยังคงสั่งซื้อชิ้นส่วนจากจีนอยู่ แต่อาจจะต้องมองหาตลาดใหม่ๆ ในมณฑลอื่นของจีน อาทิ ปักกิ่ง เป็นต้นต่อไป” นายอัทธีชีกกล่าว

นายอัทธีชีกกล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่พบอุตสาหกรรมใดได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้เป็นพิเศษ แต่ถ้ามีการยืดเยื้อคาดว่าอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบหนัก อาจอยู่ในกลุ่มของยานยนต์และโลจิสติกส์ ทั้งนี้คาดว่าจากการที่บริษัทญี่ปุ่นที่เปิดธุรกิจในประเทศไทย มีการปรับตัวที่ดีเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศมาโดยตลอด เหตุการณ์นี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่บริษัทญี่ปุ่นยังรับมือได้

นายชิโยชิ อีโนอุเอะ กรรมการผู้จัดการหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯกล่าวว่า จากการสำรวจดังกล่าวยังไม่พบว่าบริษัทญี่ปุ่นในไทยที่หยุดการผลิต น่าจะเป็นเพราะได้มีการสั่งออเดอร์มาเตรียมไว้แล้ว ซึ่งไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีนที่เป็นวันหยุดของประเทศจีนพอดี ในระยะสั้นจึงยังไม่ได้รับผลกระทบ และเชื่อว่าแต่ละบริษัทจะหาแหล่งที่ผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ มาทดแทนตลาดจีนได้อยู่แล้ว

“ในส่วนของ การดูแลปัญหาไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลไทยถือว่าดำเนินการได้ดี แต่ต้องการให้รัฐบาลไทยรวมถึงรัฐบาลของทุกประเทศให้มีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้แต่ละบริษัทเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที” นายชิโยชิกล่าว

# 'บึกป้อม' ย้ำสทนช.ลุยแก้แล้ง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมกอง  
อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากร  
น้ำแห่งชาติ (สทนช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์  
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้  
อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็น  
ประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่ง  
ชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงาน  
สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อ  
ติดตามสถานการณ์น้ำแล้งและผลการดำเนิน  
งานแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของหน่วยงานภายใต้  
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขณะเดียวกันยัง  
ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อ  
ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความ  
ก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการ  
แก้ไขปัญหาคขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2562/63 (งบกลาง) ระดับพื้นที่ ได้แก่ ผู้

ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แม่ทัพภาคที่  
2 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพภาคที่  
3 และความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำภาค  
ตะวันออก กับผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่  
9 กรมชลประทานด้วย

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมให้  
ความสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การเพิ่มการผัน  
น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
เพื่อให้มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการ  
อุปโภคบริโภคไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้  
2.การบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเพื่อไม่  
เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ พบว่ามีอ่างเก็บน้ำ  
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  
จ.ระยอง และอ่างบางพระ จ.ชลบุรี หากไม่มี  
มาตรการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนอาจส่งผลให้  
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงสิ้นเดือนมิถุนายนได้  
ที่ประชุมได้เห็นชอบใน 5 มาตรการหลักพร้อม  
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนใน  
การป้องกันก่อนปัญหาขาดแคลนน้ำจะเกิดขึ้น